

Số: 272 /BNG- CPVNGĐ
V/v tổ chức thực hiện Nghị định số
152/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (NĐ 152) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Triển khai thực hiện NĐ 152, Bộ Ngoại giao đã ban hành quyết định giao cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên toàn quốc, cụ thể như sau:

1. Giao cho Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (SDDC) là đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các Tỉnh, Thành phố khu vực phía Bắc (*danh sách kèm theo*). Đồng thời, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn có trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên toàn quốc.
2. Giao cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) là đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và các Tỉnh, Thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên (*danh sách kèm theo*).
3. Giao cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO) là đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, Thành phố khu vực phía Nam (*danh sách kèm theo*).

Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông báo và đề nghị Ủy ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện thuận lợi để các Tổ chức

nói trên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và các quy định có liên quan của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và phối hợp của Quý UBND. #

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, CPVNGĐ.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Tô Anh Dũng

DANH SÁCH ĐỊA BÀN QUẢN LÝ

(Kèm theo công văn số: 272 /BNG-CPVNGĐ ngày 25 tháng 01 năm 2022
của Bộ Ngoại giao)

1. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (SDDC) có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP tại 28 tỉnh, thành phố phía Bắc trực thuộc Trung ương, bao gồm: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, TP Hà Nội, Hải Dương, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

2. Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng (SCEDFA) có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP tại 15 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Trung ương, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận.

3. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP tại 20 tỉnh, thành phố phía Nam trực thuộc Trung ương, bao gồm: Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau./.